



ประจำวันที...เดือน...ปี...พ.ศ.52

แม่โจ้จัดมวยฉลอง35ปีคณะผลิตกรรมการเกษตรประกบ“พญาน้อย”ชกคู่เอก

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดศึก ดวลกำปั้น "มวยมันส์ 35 ปีคณะ ผลิตกรรมการเกษตร" 11 ธ.ค.นี้ที่ อาคารแผล่พิณ (โดมเก่า) เริ่มเวลา 16.00 น. ประกบ "พญาน้อย" ปะทะ "จันทร์ ชัยเล็ก" ขึ้นชกคู่เอก

รศ.อาคม กาญจนประโชติ รอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า วันที่ 11 ธ.ค.52 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่

สนามมวยชั่วคราวอาคารแผล่พิณ (โดมเก่า) มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ศิษย์เก่าแม่โจ้ เชียงใหม่ จะร่วมกับ คณะผลิตกรรมการ เกษตร จะจัดแข่งขันชกมวยไทย "มวยมันส์ 35 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ทหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้

มวยในรายการจะมีการชกทั้งหมด 12 คู่ คู่แรก ขวัญหล้า ส.สุนันท์ชัย อ.ฮอด

จะพบกับ ศรธรรม ชายใหญ่อิม อ.สารภี ในพิกัด 42 กก. ต่อด้วย ดันหยงเล็ก-ป.กิจพรรณา อ.สันทราย ฟาดหมัดกับ มูเซอดำ ศิษย์โชน จอมโหดจาก จ.ลำปาง ในพิกัด 55 กก. ยอด พยัคฆ์ โกลใหญ่อิม จาก ม.แม่โจ้ ปะทะ สิงห์ดำ ธนศักดิ์ชนสง จากลำปาง พิกัด 55 กก. หนุมน ศิษย์โชน จากลำปาง แลกแข้งกับ วัน ชนะ ลูกพ่อขุนราม จากสุโขทัย น้ำหนัก 58 กก.

คู่ที่5 ปานทอง ธนศักดิ์ชนสง จาก ลำปาง พบกับ หลักศิลา ลูกพ่อขุนราม นัก ชกฝีมือดีจากสุโขทัย พิกัด 57 กก. มวยหญิง

1 คู่ สายฟ้า ศ.ภูมรินทร์ จากพะเยา ปะทะ น่อง หุญง เพชรต้นผึ้ง จอมแกร่งจาก อ.แม่ริม เชียงใหม่ พิกัด 53 กก. ต่อด้วย แชมป์ชั้น ต.อาวุธ จาก ม.แม่โจ้ แลกแข้งกับ ชิงชัย แยกคังวารี จาก อุดรดิตถ์ พิกัด 58 กก. อี๊ดน้อย ไธ้ระเบียง น้ำ จากเวทีเมืองกรุง พบกับ จอมพริ้วจาก เชียงใหม่ วัชระ ศ.อนุชา พิกัด 58 กก.

คู่เอกของรายการ พญาน้อย ศ.อรุณ ญา จากเมืองเจ้าแม่จามเทวี จังหวัดลำพูน ปะทะ จันทร์ชัยเล็ก ศิษย์จันทร์ชัย อาคันตุกะจาก จังหวัดอุดรธานี พิกัด 65 กก. ต่อด้วยมวยไทย

ปะทะฝรั่ง 1 คู่ระหว่าง เอกราช สยามนัมเบอร์ วัน นักชกชาวไทย กับ คริสต์ ไทยมวยไทย ยิม พิกัด 60 กก. คู่ที่ 11 ฉมวกเพชร ผาด่าน ยิม จากทุ่งหัวช้าง แลกอาวุธมวยไทยกับ มงคล ชัย ส.อินทนิล จาก ม.แม่โจ้ พิกัด 55 กก. ปิดท้ายรายการด้วย ทองแดง ต.สารภี จาก อ.สารภี พบกับ ยอดไฟ ศิษย์หลวงตา จาก อ.ดอยสะเก็ด พิกัด 60 กก. ประกบคู่มวย โดยทีมงานของ อ.สุใจ พุดหน้อย,นิฎ ป่าซาง และ ดาบเต ต้นผึ้ง ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาหมัดมวย ชมฟรีไม่เสียค่าผ่านประตู.